

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว รอปประชุมธ.กลางโลกปลายสัปดาห์,มาตรการรพท.ยังไม่
กระทบมาก

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากระดับปิดวานนี้ ขณะที่นักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่การ
ประชุมธนาคารกลางโลก ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.20-33.30 ส่วนการขอความ
ร่วมมือสถาบันการเงินในการดูแลธุรกรรมเงินบาท ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(รพท.) เปิดเผย
วานนี้ ยังไม่ได้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนมากนัก

*วานนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(รพท.) ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือจาก
สถาบันการเงินทุกแห่ง ติดตามข้อมูลการโอนเงินบาท ระหว่างบัญชีของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอก
ประเทศ(NR) อย่างใกล้ชิด หลังพบว่าในช่วงที่ผ่านมา ธุรกรรมปรับสูงขึ้นมากกว่าปกติ โดยให้
สถาบันการเงินแจ้งรพท.ทันที หากพบความผิดปกติของการโอนเงินระหว่างบัญชี Non-
resident Baht Account (NRBA)

*การให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อรพท. ในการออก
มาตรการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจำกัดโอกาสการเก็งกำไรค่าเงินบาทของ NR พร้อมระบุ
ด้วยว่า รพท.อาจพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อดูแลการเก็งกำไรค่าเงินบาท

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาด
เอเชีย ขณะที่เทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปยังการประชุมธนาคารกลางประจำปีในเมืองแจ๊ค
สัน โฮล ในรัฐไวโอมิงของสหรัฐ ในวันที่ 24-25 ส.ค. เพื่อมองหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางนโยบาย
การเงิน

*ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 93.089 ในช่วงเช้าวันนี้ ใกล้เคียงกับ 93.095 ในช่วงท้ายวานนี้ โดย
ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงจากจุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ที่ 94.145 ที่ทำไว้ในวันพุธที่ 16 ส.ค.

*นักลงทุนรอปฟังถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ใน
การประชุมที่แจ๊คสัน โฮล ในวันศุกร์นี้

*นักวิเคราะห์ มองว่า หากถ้อยแถลงของนางเยลเลนสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. นักลงทุนก็อาจจะเข้าซื้อดอลลาร์ เพื่อชดเชยการทำชอร์ตเซล และปัจจัยนี้จะช่วยหนุนดอลลาร์

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในช่วงก่อนหน้า จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ระดับต่ำ และจากการที่นักลงทุนไม่แน่ใจว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีหรือไม่

*ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ จะสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจได้ตามที่วางแผนไว้หรือไม่

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.04 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 888.84 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.83 พันล้านบาท

*08.45 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.25/27 จาก 33.259 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.263/285 จาก 39.267 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.21/25 จาก 108.97 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1811/13 จาก 1.1814 เมื่อวาน

"วันนี้คงแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ ไปรอดูช่วงปลายสัปดาห์เลย...เรื่องมาตรการเบงก์ชาติเมื่อวาน ที่ออกมาดูแลธุรกรรมของ NR ก็ทำให้บาทอ่อนค่ามาในช่วงสั้นๆ จากนั้นก็ยังทรงๆ อยู่ ยังไม่ได้กังวลอะไรมาก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้